



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 15 เมษายน 2563

เรื่อง	สื่อ
1. เลขาฯ สศก. ย้ำชัดต้นทุนไข่ไก่ที่ 2.69 บาท/ฟอง เหมาะสมแล้ว กษ. จับมือ...	ไทยโพสต์
2. กษ.ช่วยคลังอัพเดททะเบียนเกษตรกร ดึงกลุ่มตกสำรวจเข้าระบบรับเยียวยา	แนวหน้า
3. สศก.ยันต้นทุนไข่ไก่2.69บาท/ฟองคุ้มทุน รมว.เกษตรฯย้ำบูรณาการสร้างสมดุล...	แนวหน้า
4. ไม้ผลตะวันออก9แสนต้นพร้อมออกสู่ตลาด	เดลินิวส์
5. กรมชลฯจ้างแรงงานช่วยเกษตรกรขาดรายได้	เดลินิวส์
6. บทความพิเศษ: กตส.แนะนำบัญชีครัวเรือน-ต้นทุนอาชีพ บันทึกรายรับ-จ่ายวางแผน...	แนวหน้า
7. แล้งทุบเกษตรกร ข้าว-มันหาย12ล้านต้น	ฐานเศรษฐกิจ
8. คอลัมน์: บันทึกหน้า 4	ไทยโพสต์
9. สภาเกษตรกรฯงสศช. จ่าย5พันช่วย'ชาวนา'	กรุงเทพธุรกิจ
10. สธ.เร่งให้สิทธิเยียวยา'อสม.' เผยเสียงคัดกรอง6.6แสนคน	กรุงเทพธุรกิจ
11. คุมเข้มกระบวนการผลิตยามาตรฐานฟาร์มไก่ไข่	เดลินิวส์
12. ประกันสังคมยอมจ่ายคนตกงาน 8พันไม่เกิน3เดือน	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์

หัวข้อข่าว : เลขาฯ สศก. ย้ำชัดต้นทุนไข่ไก่ที่ 2.69 บาท/ฟอง เหมาะสมแล้ว กษ. จับมือ...

วันที่ 15 เมษายน 2563

ฉบับที่ : 8556 หน้า : 6 (บนซ้าย)

เลขาฯ สศก. ย้ำชัดต้นทุนไข่ไก่ที่ 2.69 บาท/ฟอง เหมาะสมแล้ว กษ. จับมือทุกภาคส่วนเร่งสร้างสมดุลราคาและผลผลิต

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยในฐานะประธานอนุกรรมการต้นทุนการผลิตไข่และไข่ไก่ว่า ปัจจุบันต้นทุนการผลิตไข่ไก่ ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 (มกราคม - มีนาคม 2563)



เฉลี่ยอยู่ที่ฟองละ 2.69 บาท โดยการจัดทำต้นทุนนั้น สศก. มีการสำรวจและรวบรวมข้อมูลที่เป็นไปตามหลักวิชาการ และอยู่ในหลักเกณฑ์ของความเป็นธรรมสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยง ที่เรียกว่าต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่งเป็นข้อมูลทั้งต้นทุนที่เป็นเงินสด ที่เกษตรกรต้องจ่ายด้วยเงิน อาทิ ค่าพันธุ์อาหาร ค่ายารักษาโรค ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และต้นทุนที่ไม่เป็นเงินสด ซึ่งเกษตรกรไม่ได้ใช้เงินจ่าย (ฟรี) เช่น แรงงานในครัวเรือน ค่าใช้ที่ดินของตนเอง และค่าเสื่อมอุปกรณ์การเกษตร จึงถือได้ว่าครบถ้วน ครอบคลุมทุกมิติอย่างแน่นอน และวอนผู้ประกอบการร้านค้า



อย่างตั้งราคาที่เขาเปรียบผู้บริโภค

“ในฐานะประธานอนุกรรมการต้นทุนการผลิตไข่และไข่ไก่ เราได้ร่วมดำเนินการกับทุกภาคส่วนทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงานภาครัฐจากกรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมการค้าภายใน ภาคเอกชน บริษัทผู้เลี้ยงไก่พันธุ์ สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้ส่งออกไข่ไก่ สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย และเกษตรกรกร จึงขอให้ทุกฝ่ายเชื่อมั่นได้ว่า ข้อมูลมีการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีการทบทวนให้เป็นเอกภาพร่วมกัน ตั้งอยู่บนหลักเกณฑ์และพื้นฐานความเป็นธรรมทั้งเกษตรกรผู้ผลิตและผู้บริโภคให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุล” เลขาธิการ สศก. กล่าว

ปัจจุบันปริมาณไข่ไก่มีเพียงพอกับความต้องการบริโภคภายในประเทศ และขอให้ประชาชนคนไทยคลายกังวลและไม่จำเป็นต้องกักตุนไข่เพื่อบริโภคในช่วงของวิกฤติ covid-19 ปัจจุบันการกักตุนไข่ไก่เริ่มคลี่คลาย ประชาชนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงร้านค้าหรือแหล่งจำหน่ายไข่ไก่ได้อย่างทั่วถึง โดยคาดว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณไข่ไก่ในระบบเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน) ได้เน้นย้ำและสั่งการให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้ง กรมปศุสัตว์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ติดตามสถานการณ์ไข่ไก่อย่างใกล้ชิด พร้อมหามาตรการรองรับหากเกิดกรณีไข่ไก่ล้นตลาด โดยได้สั่งการให้ที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ (ทูตเกษตร) ที่ปรึกษาการส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (ทูตพาณิชย์) และผู้ประกอบการ ช่วยกันขยายตลาดส่งออกไข่ไก่เดิม และหาตลาดส่งออกใหม่เพิ่มเติม เพื่อรองรับกรณีดังกล่าว และเน้นย้ำการบริหารจัดการจะต้องเกิดความสมดุลทั้งต่อเกษตรกรผู้เลี้ยง ผู้ประกอบการร้านค้า และผู้บริโภค



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันพุธที่ 15 เมษายน 2563

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

ฉบับที่ : 14232 หน้า : 8 (ล่าง)

หัวข้อข่าว : กษ.ช่วยเหลือภัยพิบัติทะเลเบียนเกษตรกร ดึงกลุ่มตกสำรวจเข้าระบบรับเยียวยา

กษ.ช่วยเหลือภัยพิบัติทะเลเบียนเกษตรกร ดึงกลุ่มตกสำรวจเข้าระบบรับเยียวยา

“เฉลิมชัย” สั่งปลัดเกษตรฯช่วยเหลือปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร มั่นใจรัฐบาลเยียวยาเกษตรกรทุกกลุ่ม พร้อมมอบ สสท.เร่งจัดทำแผนสำรองอาหาร ป้องกันการขาดแคลน

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีคำสั่งถึงนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ประสานการทำงานกับปลัดกระทรวงการคลังเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เป็นการเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้ครอบคลุมครบถ้วน โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรบางส่วน เช่น กลุ่มประมง กลุ่มปศุสัตว์ กลุ่มนาเกลือ และกลุ่มเกษตรกรที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการของรัฐ ที่จะไม่ขึ้นชื่ออยู่ในฐานข้อมูลของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และกระทรวงการคลัง รวมทั้งกลุ่มเกษตรกรชาวนา ชาวไร่ข้าวโพด ไร่ มันสำปะหลัง สวนปาล์ม และชาวสวนยางที่ตกหล่นไม่ได้ขึ้นทะเบียนในโครงการประกันรายได้เกษตรกรเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา

ทั้งนี้ รมว.เกษตรฯกำชับให้เร่งดำเนินการเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการช่วยเหลือเกษตรกร จึงมอบแนวทางให้เสนอต่อกระทรวงการคลัง โดยแบ่งเกษตรกรเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรก คือเกษตรกรที่มีทะเบียนในฐานข้อมูลอยู่แล้วให้โอนเข้าบัญชีเกษตรกรได้ทันที และกลุ่มสอง เป็นกลุ่มที่ตกหล่นไม่มีชื่อและต้องขึ้นทะเบียนใหม่ โดยกระทรวงเกษตรฯ จะช่วย ธ.ก.ส.และกระทรวงการคลังเร่งรัดดำเนินการให้เร็วที่สุด นอกจากนี้ ยังสั่งการให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจัดทำแผนสำรองอาหาร (Food Reserve Plan) เพื่อรองรับปัญหาการขาดแคลนอาหารอันอาจเกิดขึ้นหากวิกฤติโควิด-19 ยืดเยื้อกว่าที่คาดหมาย

“เกษตรกรเป็นกระดูกสันหลังของชาติที่ต้องช่วยเหลือให้มากที่สุด เพราะประสบปัญหาวิกฤติภัยแล้งและถูกซ้ำเติมเนื่องด้วยวิกฤติโควิด-19 ทำให้ขาดทุนเป็นหนี้สินทุกครัวเรือน จึงมั่นใจว่ารัฐบาลพร้อมทุ่มชูเยียวยาเกษตรกรทุกกลุ่มตามที่กระทรวงเกษตรฯ เสนอ ซึ่งถ้าช่วยครัวเรือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 6 เดือนจะช่วยเกษตรกรได้มาก” นายอลงกรณ์กล่าว



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อข่าว : สศก.ยันต้นทุนไข่ไก่ 2.69บาท/ฟองค้ำทุ่น รุมว.เกษตรฯยับบูรณาการสร้างสมดุล...

วันที่ 15 เมษายน 2563

ฉบับที่ : 14232 หน้า : 8 (กลาง)

สศก.ยันต้นทุนไข่ไก่ 2.69บาท/ฟองค้ำทุ่น รุมว.เกษตรฯยับบูรณาการสร้างสมดุลราคา-ผลผลิต

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

เปิดเผยในฐานะประธานอนุกรรมการต้นทุนการผลิตไข่ไก่และไข่ไก่ว่า ปัจจุบันต้นทุนการผลิตไข่ไก่ ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 (มกราคม - มีนาคม 2563) เฉลี่ยอยู่ที่ฟองละ 2.69 บาท โดยการจัดทำต้นทุนนั้น สศก. มีการสำรวจและรวบรวมข้อมูลที่เป็นไปตามหลักวิชาการ และอยู่ในหลักเกณฑ์ของความเป็นธรรมสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยง ที่เรียกว่า ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่งเป็นข้อมูลทั้งต้นทุนที่เป็นเงินสด ที่เกษตรกรต้องจ่ายด้วยเงิน อาทิ ค่าพันธุ์ ค่าอาหาร ค่ายารักษาโรค ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำมัน เชื้อเพลิง และต้นทุนที่ไม่เป็นเงินสด ซึ่งเกษตรกรไม่ได้ใช้เงินจ่าย (ฟรี) เช่น แรงงานในครัวเรือน ค่าใช้ที่ดินของตนเอง และค่าเสื่อมอุปกรณ์การเกษตร จึงถือว่าครบถ้วน ครอบคลุมทุกมิติอย่างแน่นอน และวอนผู้ประกอบการร้านค้าอย่าตั้งราคาที่เขาเปรียบผู้บริโภค

“ในฐานะประธานอนุกรรมการต้นทุนการผลิตไข่ไก่และไข่ไก่ เราได้ร่วมดำเนินการกับทุกภาคส่วนทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงานภาครัฐจากกรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมการค้าภายใน

ภาคเอกชน บริษัทผู้เลี้ยงไก่พันธุ์ สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้ส่งออกไข่ไก่ สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย และเกษตรกรกร จึงขอให้ทุกฝ่ายเชื่อมั่นได้ว่า ข้อมูลมีการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีการทบทวนให้เป็นเอกภาพร่วมกัน ตั้งอยู่บนหลักเกณฑ์และพื้นฐานความเป็นธรรมทั้งเกษตรกรผู้ผลิตและผู้บริโภคให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุล”เลขาธิการ สศก. กล่าว

ปัจจุบันปริมาณไข่ไก่มีเพียงพอกับความต้องการบริโภคภายในประเทศ และขอให้ประชาชนคนไทยคลายกังวลและไม่จำเป็นต้องกักตุนไข่เพื่อบริโภคในช่วงของวิกฤติ COVID-19 ปัจจุบันการกักตุนไข่ไก่เริ่มคลี่คลาย ประชาชนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงร้านค้าหรือแหล่งจำหน่ายไข่ไก่ได้อย่างทั่วถึง โดยคาดว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณไข่ไก่ในระบบเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เน้นย้ำและสั่งการให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้ง กรมปศุสัตว์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ติดตามสถานการณ์ไข่ไก่อย่างใกล้ชิด



พร้อมหามาตรการรองรับหากเกิดกรณีไข่ไก่ล้นตลาด โดยได้สั่งการให้ที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ (ทูตเกษตร) ที่ปรึกษาการส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (ทูตพาณิชย์) และผู้ประกอบการ ช่วยกันขยายตลาดส่งออกไข่ไก่เดิม และหาตลาดส่งออกใหม่เพิ่มเติม เพื่อรองรับกรณีดังกล่าว และเน้นย้ำการบริหารจัดการจะต้องเกิดความสมดุลทั้งต่อเกษตรกรผู้เลี้ยง ผู้ประกอบการร้านค้า และผู้บริโภค



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์

หัวข้อข่าว : ไม้ผลตะวันออก9แสนต้นพร้อมออกสู่ตลาด

วันพุธที่ 15 เมษายน 2563

ฉบับที่ : 25752 หน้า : 22 (ล่างขวา)

ไม้ผลตะวันออก9แสนต้นพร้อมออกสู่ตลาด



นางอัญชมา ศราไชย รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงผลสำรวจข้อมูลเอกภาพของไม้ผลตะวันออก (ระยอง จันทบุรี ตราด) ปี63 พบ ทุเรียน มังคุด เงาะ และลองกอง มีผลผลิตรวม 995,501 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 62 ร้อยละ 12 โดย ทุเรียน ให้ผลผลิต 550,035 ตัน เงาะ 210,637 ตัน มังคุด 212,345 ตัน และลองกอง 22,484 ตัน ซึ่งผลผลิตจะออกมากช่วงปลายเดือน เม.ย. ต่อเนื่องถึงกลางเดือน พ.ค.

สำหรับสถานการณ์ไม้ผลทั้ง 4 ชนิด พบ ทุเรียน เงาะ มังคุด ออกดอกแล้ว 100 เปอร์เซ็นต์ ส่วนลองกองออกดอกร้อยละ 60 ในขณะที่ มังคุด ผลผลิตเพิ่มมากที่สุดร้อยละ 18 ส่วนใหญ่จะอยู่ในระยะเติบโต ผลผลิตรุ่นแรกเก็บได้ตั้งแต่กลางเดือน มี.ค. และจะออกทุกช่วงกลางเดือน

พ.ค. ต่อเนื่องต้นเดือน มิ.ย. รองลงมาได้แก่ ทุเรียน ผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวในช่วงแรกเป็นทุเรียนพันธุ์เบาและทุเรียนที่ใช้สารกระตุ้นการออกดอก โดยจะเป็นพันธุ์กระดุมและหอมทอง ที่ทยอยเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตั้งแต่ปลายเดือน ม.ค. ไปสิ้นสุดฤดูต้นเดือน ส.ค. จะ

ออกมากช่วง

หลังสงกรานต์ ต่อเนื่องไปถึงกลางเดือน พ.ค. เงาะ ผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ส่วนใหญ่อยู่ในระยะขึ้นลูกและเติบโต โดยจะพันธุ์สีทอง ซึ่งแหล่งผลิตอยู่ที่จังหวัดตราด จะออกสู่ตลาดตั้งแต่กลางเดือน มี.ค. และเงาะโรงเรียนของภาคตะวันออกจะเก็บเกี่ยวมากในช่วงกลางเดือน พ.ค. ส่วนลองกองผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 โดยคาดว่าจะมีผลผลิตออกมากในช่วงเดือน มิ.ย.

อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ยังยืดเยื้ออยู่ ส่งผลให้ระบบขนส่งภายในประเทศ มีความยากลำบากถึงแม้ตลาดปลายทางของจีนจะมีสัญญาณความต้องการสินค้าจากไทย โดยเฉพาะทุเรียนและมังคุด นอกจากนี้ ยังพบว่ากำลังปรับเปลี่ยนการรับซื้อผลผลิตทุเรียนแบบเหมาสวน เป็นการเหมาแบบตรากำกับเดือนต่อเดือน ซึ่งเดือนมีนาคม 2563 ราคาเหมาอยู่ที่ 130-155 บาท/กก. ส่วนราคาเหมาล่วงหน้าเดือนเมษายน ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2563 อยู่ที่ 115-130 บาท/กก. ซึ่งราคาอยู่ในเกณฑ์สูงเกษตรกรพึงพอใจ ทั้งนี้ ภาครัฐได้แจ้งให้ล้งมีมาตรการป้องกันควบคุมการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่อาจเกิดขึ้นกับคนงานและลูกจ้างอย่างรัดกุมแล้ว

ด้าน นายสุชัย กิดดิ้นันทะศิลป์ ผอ.สศท.6 กล่าวเสริมว่า ขณะนี้ตลาดต่างประเทศยังไม่ค่อยเปิดสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ในไทย อาจมีข้อกำหนดเพิ่มเติม นอกเหนือจาก GAP และ GMP เช่น มาตรฐานตรวจรับรองการปลอดเชื้อของสินค้าและบรรจุภัณฑ์ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีมาตรการรองรับการบริหารจัดการ หากเกิดปัญหาการส่งออก โดยส่งเสริมการบริโภคสดภายในประเทศ เน้นจำหน่ายตรงกับผู้บริโภค การจำหน่ายผ่านหน่วยงานราชการหรือวิสาหกิจชุมชนต่าง ๆ การแปรรูปสินค้า ซื้อขายผ่านกลไกสหกรณ์การเกษตร รวมถึงตลาด Modern Trade ตลาดกลางสินค้าเกษตรต่าง ๆ และการซื้อขายผ่านระบบ online ทั้งนี้ ข้อมูลเอกภาพของไม้ผลตะวันออก ปี 2563 ได้นำไปใช้บริหารจัดการผลไม้แต่ละจังหวัดแล้ว การบริหารจัดการผลไม้ปี 63 ต้องติดตามสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 อย่างใกล้ชิด สำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลไม้ผลภาคตะวันออกเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 จ.ชลบุรี โทร. 0-3635-2435 หรืออีเมล zone6@oe.go.th

กรมชลฯจ้างแรงงานช่วยเกษตรกรขาดรายได้

นายอุดมพร ผาสุษ ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว สำนักชลประทานที่ 12 กรมชลประทาน อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากขณะนี้ประเทศไทยประสบสภาวะวิกฤติไม่ว่าจะเป็นภัยแล้ง รวมทั้งสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะวิกฤติการณ์ภัยแล้ง อ่างเก็บน้ำกระเสียว ได้รับผลกระทบ เนื่องจากปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอ่างในปีที่ผ่านมามีน้อยมาก ปัจจุบันปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำกระเสียวจากความจุ 299 ล้านลบ.ม. แต่ปัจจุบันมีน้ำอยู่ 54 ล้านลบ.ม. เป็นปริมาณน้ำใช้การอยู่ที่ 14 ล้านลบ.ม. ทำให้ในนี้ทางโครงการไม่สามารถที่จะส่งน้ำเพื่อการเกษตรได้ ส่งได้เพียงเพื่ออุปโภค-บริโภคเท่านั้น

ทาง คร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้มีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกร จึงได้ดำเนินโครงการจ้างแรงงาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง ตามนโยบายช่วยเหลือของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งสิ้น 234 คน ใช้งบประมาณ 1.5 ล้านบาท โดยจ้างแรงงานเกษตรกรทำเกี่ยวกับเรื่องการบำรุงรักษา การซ่อมแซมอาคารชลประทาน รวมทั้งตัดหญ้าริมคลอง ตามความสามารถของแต่ละคน ทำให้เกษตรกรที่อยู่ในช่วงว่างเว้นจากการทำนา ได้เงินตรงๆไปประทังชีวิต ซึ่งพอใจกับโครงการนี้มาก เพราะเขาถือว่าเป็นรายได้หลักในช่วงนี้ เพราะไม่ได้ทำนา ไม่มีเงินเข้าบ้าน.

กตส.แนะนำบัญชีครัวเรือน-ต้นทุนอาชีพ บ้านที่กรายรับ-จ่ายวางแผนชีวิตสู้วิกฤติโควิด-19

บทความพิเศษ

นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เปิดเผยว่า หลังจากวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คลื่นกลายลงคาดการณ์ว่าจะมีผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกเลิกจ้างงานจำนวนมาก และบางส่วนอาจหันเข้าสู่การทำอาชีพในภาคการเกษตรมากขึ้น ซึ่งคนที่ไม่มีประสบการณ์ด้านการเกษตร หรือมีพื้นที่ที่จำกัด อาจเริ่มต้นจากการทำเกษตรด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มาปรับใช้ ควบคู่ไปกับการทำบัญชีครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ บ้านที่กรายรับรายจ่ายอย่างสม่ำเสมอ มีการคิดวิเคราะห์ วางแผนให้รอบด้าน เพื่อวางแผนการผลิตได้อย่างถูกต้องและมีรายได้ที่มั่นคง ซึ่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



โอภาส ทองยงค์

พร้อมที่จะเข้าไปให้คำแนะนำด้านการทำบัญชีให้กับเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจเริ่มต้นอาชีพทางการเกษตร โดยมีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ทุกจังหวัดและศูนย์บัญชีทั่วประเทศเป็นเครือข่ายให้คำปรึกษาแนะนำ

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวอีกว่า จากสถานการณ์ครั้งนี้จะส่งผลให้เกิดการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้าน ประการแรกคือ ภาคธุรกิจหลายแห่งอาจปรับเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีหรือนำเครื่องมือ Artificial Intelligence (AI) มาใช้ทดแทนการใช้แรงงานมนุษย์มากขึ้นกว่าเดิม ประการที่สอง รูปแบบของธุรกิจอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เนื่องจากในช่วงเวลาที่ผ่านมามีเจ้าขององค์กรธุรกิจได้มีโอกาสทบทวนว่า งานส่วนใดมีความจำเป็นหรืองานส่วนใดที่ไม่มีความจำเป็น ซึ่งจะต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ และอาจจำเป็นต้องปรับลดขนาดงานที่ไม่จำเป็นออกไป ประการที่สาม



จากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ครั้งนี้ ทำให้ทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภคต่างมองเห็นความเสี่ยงของอุปสงค์อุปทานของสินค้าหรือความต้องการของตลาดที่ไม่เหมือนเดิม สินค้าบางประเภทขายดีในภาวะวิกฤติ แต่บางประเภทขายได้น้อยลง ธุรกิจบางชนิดจึงต้องมีการปรับตัว ดังนั้น ผู้ที่กลับมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม จำเป็นที่จะต้องมีความละเอียดรอบคอบกว่าเดิม ต้องลงมือทำด้วยตนเองและต้องรู้จักวางแผนการผลิตและการตลาด ไม่ว่าจะทำการเกษตรขนาดใดก็ตาม

“ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: พุธ 15 เมษายน 2563

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14232

หน้า: 8(บน)

Col.Inch: 69.70 Ad Value: 62,730

PRValue (x3): 188,190

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: บทความพิเศษ: กตส.แนะนำบัญชีครัวเรือน-ต้นทุนอาชีพ วันที่กรายรับ-จ่ายวางแผนชีวิตสู่...

ได้ดำเนินการสนับสนุนองค์ความรู้ทางบัญชีสู่เกษตรกร ให้
ทำบัญชีได้ ใช้บัญชีเป็นในภาคครัวเรือนและภาคการเกษตร
มาโดยตลอด เพราะถือเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยเสริม
สร้างศักยภาพด้านการประกอบอาชีพเกษตรกรรวมให้กับ
เกษตรกรได้อย่างมั่นคง สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง
ให้รู้จักความพอมี พอกิน พอใช้ กำนึงถึงหลักเหตุผลและ
การประมาณตนเอง อันเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิต
สามารถปรับเปลี่ยนอาชีพให้เกิดความมั่นคง และเป็นโอกาส
ในการต่อยอดสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน นำมาสู่คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น เกิดภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจและหลุดพ้นจากกับดัก
ความยากจนได้ ซึ่งการทำบัญชีไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแค่เรา
ขยันจด และทำให้เป็นเรื่องในชีวิตประจำวัน” อธิบดีกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าว

แล้งทุบเกษตรกร ข้าว-มันหาย 12 ล้านตัน

**จริง
ประจักษ์**

ภัยพิบัติ

แล้งลาม ทุบผลผลิตสินค้าเกษตร ทุบหนัก ข้าว มัน สับปะรด ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดฝักอ่อน ร้อยระงม ผลผลิตไม่พอ ป้อนโรงแปรรูปส่งออก ดันต้นทุนพุ่ง สรท. จีรัฐประกาศเป็นภัยพิบัติแห่งชาติหวังใช้ แจงคู่ค้า รับเยียวยา

กรมชลประทาน รายงาน ณ วันที่ 14 เมษายน 2563 ว่า ณ ปัจจุบันมี จังหวัดที่ได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) แล้ว 24 จังหวัด

ต่อเนื่อง 11



ภัยแล้งกระทบหนัก ผลผลิตสินค้าเกษตร

ข้าว

- คาดผลผลิตข้าวเปลือก 28 ล้านตัน จากปีที่แล้ว 32 ล้านตัน
- ราคาข้าวเปลือกเจ้า 10,200-11,200 บาท/ตัน*
- ราคาข้าวสารเจ้า 5% 17.50 บาท/กก. หรือ 17,500 บาท/ตัน*
- หมายเหตุ: *สูงสุดรอบ 10 ปี

มันสำปะหลัง

- คาดผลผลิต 19.50 ล้านตัน จากปีที่แล้ว 28 ล้านตัน*
- หมายเหตุ: *ต่ำสุดรอบ 15 ปี

สับปะรด

- คาดผลผลิตลดลง 30-40% จากเดิม คาดการณ์ทั้งปี 1 ล้านตัน

ข้าวโพดอ่อน

- คาดผลผลิตลดลง 10-20%

ข้าวโพดหวาน

- คาดผลผลิตลดลง 30-50%

ที่มา: "ฐานเศรษฐกิจ" รวบรวม

4 เชื้อนหลักกลุ่มเจ้าพระยา (ภูมิพล สิริกิติ์ แคว้นน้อย และป่าสัก) มีปริมาณน้ำใช้การได้ 2,301 ล้าน ลูกบาศก์เมตร หรือเพียง 13% ของความจุณาใช้การ มีจำนวนปรั้ง ทั่วประเทศที่รอเก็บเกี่ยวอีก 1.92 ล้านไร่เสี่ยงได้รับความเสียหาย ยังไม่รวมถึงพืชเกษตรอื่นๆ ที่ ใช้เป็นวัตถุดิบแปรรูปส่งออกอีก หลายชนิดที่ได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้นทุกขณะ ซึ่งหากประเมินพืช เกษตรที่สำคัญ อย่างข้าวเปลือก และมันสำปะหลัง ผลผลิตหายไปจากปีก่อนแล้ว 12.5 ล้านตัน

ข้าวเหลือ 18 ล้านตัน

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า ข้อมูลของกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ คาดผลผลิตข้าวเปลือกไทยปี 2562/2563 จะมีประมาณ 28 ล้านตันข้าวเปลือก ลดลงจากปีที่แล้วที่มีผลผลิต 32 ล้านตัน คิดเป็นข้าวสารราว 18.5 ล้านตัน (ใช้บริโภคในประเทศประมาณ 10 ล้านตัน และเป้าหมายส่งออก 7.5 ล้านตัน) จากปีที่แล้ว 21

ล้านตัน ซึ่งเป็นผลกระทบจากภัยแล้ง ผลที่ตามมาคือราคาข้าวเปลือกเจ้าที่เกษตรกรขายได้ ณ เวลานั้นเฉลี่ยที่ 10,200-11,200 บาทต่อตัน คิดเป็นราคาข้าวสาร 17,500 บาทต่อตัน และราคาข้าวสารส่งออก 575-580 ดอลลาร์สหรัฐ สูงสุดรอบ 10 ปี "ราคาข้าวที่ปรับสูงขึ้น เป็นผลดีกับชาวนา แต่จะกระทบผู้บริโภค รวมถึงต้นทุนส่งออกในกลุ่มข้าวขาวที่ปรับตัวสูงขึ้นรอบ 10 ปีเช่นกัน อย่างไรก็ตาม จากที่คู่แข่งจีนมีข้อจำกัดในการ

ส่งออกข้าวในช่วงโควิด-19 ระบาด เช่น อินเดียมีการล็อกดาวน์ ทำให้มีปัญหาในการขนส่งสินค้า เวียดนามจำกัดการส่งออกเหลือ 4 แสนตันต่อเดือน (เม.ย.-พ.ค.) กัมพูชาไม่ให้ส่งออกข้าวขาวให้ส่งออกเฉพาะข้าวหอม เมียนมาไม่ออกใบอนุญาตส่งออกข้าวสำหรับบอร์เดอร์ใหม่ เพื่อไว้บริโภคในประเทศ ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้คาดออร์เดอร์บางส่วนจะไหลมาที่ไทยมากขึ้น"

มันวูบต่ำสุดรอบ 15 ปี

นายบุญชัย ศรีชัยงพานิช นายกสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย เผยว่า จากแล้งหนัก คาดผลผลิตมันสำปะหลังของไทยปี นี้ (ปีผลิต 2562/2563) จะเหลือเพียง 19.50 ล้านตัน จากปีที่แล้ว 28 ล้านตันเศษ และถือว่าต่ำสุดในรอบ 15 ปี นับจากปีผลิต 2547/48 ที่มีผลผลิต 16.94 ล้านตัน (จากเพลิงไหม้พายุไต้ฝุ่น) ทำให้ผลผลิตของเกษตรกรเวลานี้เหลือ 1-2 ตันต่อไร่ จากปกติเฉลี่ย 3.5-3.6 ตันต่อไร่ จะส่งผลทำให้การส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของไทยปีนี้ลดลง โดยมันเส้นคาดจะเหลือระดับ 2 ล้านตัน จากปีที่แล้ว 3 ล้านตัน และแป้งมันสำปะหลังคาดจะลดลง 15% จากปีที่แล้วส่งออก 4 ล้านตัน

ลามฉีกผลไม้ป้อนโรง.

นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป เผยว่า ภัยแล้งที่รุนแรงในปี นี้ส่งผลให้พืชผลทางการเกษตรที่ใช้แปรรูปส่งออกได้รับความเสียหาย มีผลต่อปริมาณวัตถุดิบป้อนโรงงานลดลงและขาดแคลน อาทิ สับปะรด เต็มคาดผลผลิตปี 2563 จะมีประมาณ 1 ล้าน

ตัน แต่จากภัยแล้งคาดจะมีผลต่อผลผลิตที่จะออกมาเดือนพฤษภาคม-กันยายน ลดลง 30-40% เวลานี้ผลผลิตสับปรดเข้าโรงงานมี 2,800-2,900 ตันต่อวัน จากปกติใช้ผลผลิตราว 5,000 ตันต่อวัน และราคาสับปรดป้อนโรงงานอยู่ที่ 10.50-12 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) มีแนวโน้มปรับสูงขึ้นอีกจากผลผลิตมีน้อย

ในกลุ่มผัก อาทิ ข้าวโพดอ่อน เวลานี้ผลผลิตลดลงประมาณ 10-20% ข้าวโพดหวานปีนี้พื้นที่เพาะปลูกที่ไม่สามารถปลูกได้ราว 50% จึงคาดว่าผลผลิตจะลดลง 30-50% ราคารับซื้อในช่วงนี้อยู่ที่ 5.20 บาทต่อกก.จากช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 4.80 บาทต่อกก. ส่วนหน่อไม้ฝรั่งที่มีช่วงเพาะปลูกเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน เกือบเกี่ยวช่วงมิถุนายน-กันยายน หากไม่มีฝนในช่วงเดือนพฤษภาคมจะเสียหายไม่มีผลผลิตให้เกี่ยวเกี่ยวในปีนี้ ส่วนราคาผักที่ใช้ผลิตอาหารแปรรูปส่งออก เช่น กระเทียม ขิง ตะไคร้ ราคาปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว 1-2 เท่า ผลไม้เช่น เงาะ ทุเรียน ลูกตาล คาดผลผลิตก็จะลดลง

“อยากให้รัฐบาลประกาศภัยแล้งเป็นภัยพิบัติแห่งชาติ

และมีระเบียบหรือมาตรการออกมาชัดเจนเพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ประกอบการส่งออกสามารถชี้แจงกับลูกค้าในต่างประเทศได้ รวมถึงควรมีมาตรการช่วยเหลือด้านการเงินและภาษีสำหรับกลุ่มเกษตรกรที่เป็นภาคการผลิตและผู้ประกอบการที่ไม่มีวัตถุดิบส่งออกในช่วงสถานการณ์ภัยแล้งที่รุนแรง”

นายระพีพิชญ์ ธนถาวร กิตติ นายสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทยกล่าวว่า จากภัยแล้งที่มีผลให้ผลผลิตข้าวของเกษตรกรลดลงในปีนี้ ส่งผลให้ราคาข้าวเปลือกและข้าวสารราคาปรับตัวสูงขึ้นมาก โดยตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ราคาวัตถุดิบข้าวสารเพื่อผลิตข้าวสารบรรจุถุงปรับขึ้นมากกว่า 30% ส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องปรับขึ้นราคาข้าวถุงที่ส่งให้กับโมเดิร์นเทรดแล้วในเวลานี้ 10-20% แต่ที่ยังไม่ปรับขึ้นถึง 30% เพราะบางรายยังมีสต็อกข้าวเก่าที่ราคายังไม่สูงมากช่วยพยุงราคา ทั้งนี้ข้าวสารบรรจุถุงมีต้นทุนวัตถุดิบข้าวคิดเป็น 95% ที่เหลือเป็นต้นทุนด้านบรรจุภัณฑ์ ค่าการผลิตและค่าขนส่ง ●

บันทึกหน้า 4

แซมชาย

ไทยโพสต์ อีกรูปภาพแห่งความคิด เมื่อวันอังคาร พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสามสมัยพิเศษ ว่าด้วยการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล ที่ห้อง PMOC ชั้น 2 ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล โดย “ชี้แจงสถานการณ์ในไทย พร้อมเสนอให้ร่วมมือกันควบคุมการแพร่ระบาดและดึงเส้นกราฟจำนวนผู้ติดเชื้อลงมาไม่ให้เกินขีดความสามารถด้านสาธารณสุข พร้อมเสนอ 3 แนวทางร่วมสู้โควิด” วิกฤตครั้งนี้ประเทศอาเซียนและทั่วโลกจะต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง เพราะหากประเทศใดหยุดการแพร่ระบาดได้ก่อนก็ใช้จะเอาตัวรอดประเทศเดียวได้หากประเทศอื่นยังมีการแพร่ระบาดอยู่ ดังนั้น ทุกประเทศต้องร่วมกันหยุดการแพร่ระบาดพร้อมๆ กันให้ได้ โลกนี้ถึงจะปลอดภัย ...● ส่วนสถานการณ์ผู้ติดเชื้อในไทยล่าสุด **นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน** โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)



พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

เปิดเผยว่า “มีผู้ป่วยรายใหม่ 34 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม 2,613 ราย หายป่วยและกลับบ้านแล้ว 1,405 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย เสียชีวิตสะสม 41” แหม! อุตสาหักดีใจเมื่อวันจันทร์ผู้ป่วยใหม่ลดเหลือ 28 ราย วันนีเห็นเพิ่มขึ้นอีก ก็อย่างที่ **คุณหมอทวีศิลป์** ย้ำอยู่ตลอดว่าการห้ามตกเด็ดขาด เป็นอันว่าตอนนี้ไม่ต้องพูดถึงการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ต้องตรงไปตั้งต้นเดือน พ.ค. ดูตัวอย่างประเทศเพื่อนบ้านเป็นบทเรียน ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ที่คิดว่าจะเอาอยู่ กราฟกลับมาขึ้นขึ้นอีก ฟิลิปปีนส์ อินโดนีเซีย ก็กำลังอาการหนัก ส่วนยุโรปและสหรัฐอเมริกาสถานการณ์ก็ยิ่งเลวร้าย ซึ่งสะท้อนว่าระบอบการเมือง-ระบบเศรษฐกิจ ไม่สามารถชี้วัดว่าจะเอาชนะสงครามไวรัสโควิดครั้งนี้ได้ การบริหารจัดการ ความร่วมมือ และการมีวินัยของคนในชาติคือปัจจัยชี้ขาดของชัยชนะ: ...● บอกแล้วว่าการ์ดห้ามตก



นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์

นายสุจินต์ ได้ยกเลิกคำสั่งดังกล่าวแล้ว ขณะที่ **พล.ต.ท.อัฒล บัวรั้วพร** ผบ.ช.ภ. 1 สั่งตั้ง **พล.ต.ต.ไพศาล วงศ์วิชมงคล** ผบ.ภ.จ.น.นทบุรี **พล.ต.อ.สิทธเดช** กระจ่างแก้ว ผกก.สภ.เมืองนนทบุรี, **พล.ต.ท.สุเนตย์ สีขำนาญ** รอง ผกก.ป., **พล.ต.ท.ภาสกร ไชยทวีวงศ์** รอง ผกก.สส., **พล.ต.ท.สมควร แดงพรม** สวป. และ **พล.ต.ต.ชาญชัย อ้นคำ** สว.สส. ไปช่วยราชการ ที่ ศบค.ภ.1 จากกรณี

ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกเข้าหลายบ่อนพนันที่อยู่ในซอยพิบูลสงคราม 32 ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี ห่างจากบ่อนยามตำรวจไม่กี่ร้อยเมตร ศาลสั่งจำคุกเจ้าของบ่อนและนักพนันไปแล้ว แต่ ตร.ที่บกพร่องในหน้าที่แค่ตั้งกลบข่าวแล้วก็คงให้กลับไปทำหน้าที่เหมือนเดิม เพราะไม่มีบ่อนไหนเปิดได้โดย ตร.ไม่รู้ สงสัย **เจ้านาย** เร่งเก็บสายก่อนเกษียณจนหน้ามืดโดยไม่สนใจ พร.ภ.ถูกเงิน! ...● ปัญหาปากท้องไม่เข้าใครออกใคร ประชาชนที่ไม่ได้รับสิทธิ์รับเงินเยียวยา 5,000 บาท ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com กว่า 100 คน บุกกระทรวงการคลังขอให้ชี้แจง ขณะที่ **นายประสงค์ พูนธเนศ** ปลัดกระทรวงการคลัง ลงมาตอบข้อซักถามแล้วบอกว่าจะเปิดให้อุทธรณ์ผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน อย่างเร็วที่สุดในวันที่ 19 เม.ย.นี้ ส่วนระบบการคัดกรอง หรือระบบ AI ปลัดคลังชี้แจงว่า



นายประสงค์ พูนธเนศ

“เป็นส่วนหนึ่งของการคัดกรอง เพียงเอาข้อมูลทีลงทะเบียนไปตรวจสอบกับฐานข้อมูลหน่วยงานต่างๆ เพื่อระบุตัวตน เช่น เมื่อไปตรวจสอบกับกระทรวงเกษตรฯ พบว่าเป็นเกษตรกรก็จะไม่ได้เงิน ยังมีกรณีพ่อแม่เป็นเกษตรกร ไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรและใส่ข้อมูลไว้ด้วยในฐานข้อมูล ก็จะไม่ได้รับสิทธิ์ ทั้งที่จริงๆ แล้วเขาไม่เคยเป็นเกษตรกรเลยแต่ขี้นแท็กอยู่ ปัญหาเหล่านี้ก็จะให้อุทธรณ์หากพบว่ามีใบอนุญาตประกอบอาชีพจริงในปัจจุบันก็จะได้รับสิทธิ์”สรุปแล้วการคัดกรองต้องมีหลายชั้น ซึ่งต้องชี้แจงทำความเข้าใจให้ชัดเจน อย่าให้เขารู้สึกว่ารัฐทอดทิ้ง ส่วนประชาชนก็ต้องเชื่อสตัยในตัวเองด้วยเช่นกัน ...● มีคำตอบชัดเจนจาก **นายประยุทธ์ เพชรคุณ** รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดว่า “อัยการไม่อุทธรณ์คดีของ **นายพานทองแท้ ชินวัตร** บุตรชายของ **นายทักษิณ ชินวัตร** อดีตนายกรัฐมนตรีในคดีฟอกเงินธนาคารกรุงไทยปล่อยกู้เครือกฤษตามหาคร ในส่วนเช็ค 10 ล้านบาท โดยเห็นว่าคำพิพากษาของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางพิพากษายกฟ้องชอบแล้ว” ส่วนขั้นตอนของ **กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)** เชื่อว่าจะเห็นตามด้วยและก็ถือว่าคดียุติ ท่ามกลางกระแสข่าว **บิ๊กตู่** ช่วงการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ที่พรรคเพื่อไทยถูกกล่าวหาว่าล้มมวย! ...●



'สภาเกษตรกร' ชง สศช.
จ่าย '5 พัน' อุ่มชาวนา
> 3

สภาเกษตรกรฯ ชง สศช. จ่าย 5 พันช่วย 'ชาวนา'

เสนอตั้งกองทุน 5 หมื่นล้าน ฟื้นอาชีพยั่งยืน

กรุงเทพธุรกิจ ● สภาเกษตรกร เล็งยื่น สศช. เคาะ 3 มาตรการ ช่วยเกษตรกร รับเงินเยียวยา 5,000 บาท 3 เดือน แก่กลุ่มอาชีพอื่น พร้อมพักหนี้ 6 เดือน ตั้งกองทุน 5 หมื่นล้าน ฟื้นอาชีพเกษตรยั่งยืน

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในขณะที่อยู่ระหว่างร่างข้อเสนอ มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรจากผลกระทบโรคโควิด 19 ระบาด เพื่อเสนอคณะที่ปรึกษา ด้านธุรกิจภาคเอกชนในศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่มีนายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นประธาน

สำหรับข้อเสนอแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ 1.มาตรการทันที เกษตรกรควรได้รับการช่วยเหลืออย่างเสมอภาคเมื่อเทียบกับกลุ่มอาชีพอื่นๆ นั่นคือรัฐบาลต้องจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาทต่อคน นาน 3 เดือน เนื่องจากเกษตรกรไม่มีช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตรจากการปิดตลาดนัด การขนส่งลำบาก เครื่องบินหยุดไม่สามารถส่งออกสินค้าเกษตรบางประเภทได้

2.มาตรการระยะสั้น รัฐบาลต้องช่วยเหลือด้านหนี้สินของเกษตรกร โดยต้องพักหนี้และพักดอกเบี้ยอย่างน้อย 6 เดือน พร้อมปรับโครงสร้างหนี้ ยืดระยะเวลาผ่อนชำระยาวขึ้น ทั้งนี้รัฐบาลต้องสนับสนุนด้านเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อเสริม

ประสิทธิภาพการทำงาน ปรับโครงสร้างพื้นฐานอื่นเพื่อให้เกษตรกรผลิตสินค้าได้แม่นยำ มีคุณภาพมาตรฐานสร้างมูลค่าเพิ่มให้มากขึ้น

รวมทั้งมีช่องทางการจำหน่ายที่ชัดเจน โดยต้องสนับสนุนการขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น และใช้ประโยชน์เป็นโครงข่ายเชื่อมโยงตลาดในประเทศและส่งออก เพื่อให้สินค้าที่ผลิตได้ไม่เกิดปัญหาล้นตลาดหรือขายต่ำกว่าทุน

3.มาตรการระยะยาว รัฐบาลควรตั้งกองทุนปรับปรุงการผลิตสินค้าเกษตร โดยใช้เงินกู้ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) วงเงิน 5 หมื่นล้านบาท และรัฐบาลสนับสนุนอัตราดอกเบี้ยเพื่อให้เกษตรกรรับภาระจ่ายได้ไม่เกิน 1% เป็นเวลา 5 ปี

กองทุนนี้จะใช้เป็นเงินก้อนสุดท้ายในการช่วยเหลือเกษตรกร ด้านการลงทุน หลังจากนั้นแล้วรัฐบาลไม่ต้องช่วยเหลือได้อีก ยกเว้นจะเกิดปัญหาภัยธรรมชาติที่เลี่ยงไม่ได้ ในขณะที่เกษตรกรต้องปรับปรุงตนเองเพื่อให้อยู่ได้

"เงินทุนดังกล่าวขณะนี้ ธ.ก.ส.มีพร้อมแล้ว แต่การปล่อยกู้ยังติดเงื่อนไขบางอย่าง ซึ่งรัฐบาลต้องผ่อนปรนให้เกษตรกรใช้ประโยชน์จากเงินดังกล่าวได้ซึ่ง ธ.ก.ส.กำหนดให้เกษตรกรที่สนใจต้องวางแผนธุรกิจเสนอให้พิจารณาโดยรัฐบาลต้องส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปแนะนำและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ พร้อมดูแลตลอดระยะเวลาที่ดำเนินโครงการเพื่อให้สัมฤทธิ์ผล"

ทั้งนี้ ในฤดูกาลเพาะปลูกที่จะถึงนี้อยากให้รัฐบาลให้ความสำคัญกับภัยแล้ง เพราะ

พื้นที่เกษตรกรบางแห่งอาจเพาะปลูกไม่ได้ ในขณะที่เกษตรกรต้องใช้วิกฤติเป็นโอกาสรับฟังข้อมูลรอบด้าน เพื่อปรับไปทำกิจกรรมเกษตรอย่างอื่นที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ให้ถือเป็นโอกาสระยะยาวที่เกษตรกรจะช่วยกันค้นหาศักยภาพของตนและของชุมชน

"ขอให้เกษตรกรสำรวจดูวิกฤติครั้งนี้ กระทั่งการดำเนินชีวิตในการเป็นเกษตรกรหรือไม่ หากคำตอบคือเกิดผลกระทบหนักเท่ากับว่าเราจะต้องมีการสร้างการผลิตแบบยั่งยืนให้ได้ อาจจะช่วยการปรับการผลิตให้หลากหลายเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตให้ต่อรองทางการตลาด และปรับจากการผลิตแล้วตัดจุดที่เป็นแปรปรวนสู่ผลิตภัณฑ์ซึ่งสภาเกษตรกรแห่งชาติจะช่วยเหลือ" ความช่วยเหลือ

รายงานข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระบุว่า ขณะนี้นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมนำโครงการเพื่อดำเนินการในภาวะเร่งด่วนเพื่อรองรับผลกระทบภัยแล้งและโควิด-19 วงเงิน 95,543 ล้านบาท เสนอของบจากรัฐบาลตามมาตรการดูแลผลกระทบ ต่อประชาชนและภาคธุรกิจจากโควิด-19

ระยะที่ 3 วงเงิน 6 แสนล้านบาท เพื่อช่วยเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และแรงงานคืนถิ่น หลังได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง และแก้ปัญหาผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 สำหรับวงเงินที่กระทรวงเกษตรฯ จะเสนอ มี 2 ส่วน คือ 1.งบแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจภาคการเกษตรจากวิกฤติโควิด-19 วงเงิน 61,531 ล้านบาท 2.งบป้องกันและแก้ปัญหาผลกระทบจากภัยแล้ง วงเงิน 34,011 ล้านบาท

สธ.เล็งให้สิทธิเยียวยา'อสม.' เผยเสี่ยงคัดกรอง6.6แสนคน

กรุงเทพธุรกิจ ● สธ.พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 34 ราย รวมยอดสะสม 2,613 ราย เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย เป็นคนขับรถเมล์สาย140 สธ.เผยอสม.เร่งทำงานคัดกรองแล้ว 11.8 ล้านครัวเรือนรวม6.6 แสนคน ยื่นให้เข้ากลุ่มรับสิทธิเยียวยากรณีเกิดความเสียหายจากการทำงาน ด้าน สบส.เร่งตรวจสอบ 5 หมั่นหมอนวดแผนไทยหลังวัด ชื่นสถานอะชีฟเข้าซ้อน ขณะที่ทั่วโลกผู้ติดเชื้อ 2 ล้านราย เสียชีวิต 1.19 แสนราย

วานนี้ (14 เม.ย.) ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) แถลงว่า ประเทศไทยพบจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 34 ราย รวมยอดสะสม 2,613 ราย ใน 68 จังหวัด เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย รวม 41 ราย รักษาหายกลับบ้านรวม 1,405 ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่อายุระหว่าง 30-39 ปี

อ่านประกอบ
'สรรพสามิต' จับ23คดีเจลแอลกอฮอล์ | 3
กัณฐ์รัฐอำริบร้อนผ่อน 'กฏเหล็ก'
ชงนำเข้าสารเคมีผลิตยาสูโควิด | 12

จำนวน 623 ราย อายุมากที่สุด 97 ปี และน้อยที่สุด 1 เดือน อายุเฉลี่ย 40 ปี แบ่งตามภูมิภาค กรุงเทพฯ นนทบุรี 1,464 ราย ภาคเหนือ 95 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 106 ราย ภาคกลาง 344 ราย และภาคใต้ 531 ราย

ผู้เสียชีวิต 1 ราย เป็นหญิงไทยอายุ 52 ปี อาชีพพนักงานขับรถ ขสมก. สาย 140 มีโรคประจำตัว ความดันสูง หัวใจโต มีประวัติสัมผัสสารเคมี สู่สวนในวงเพื่อน ซึ่ง 1 ในนั้นเป็นผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 มาก่อน ในวันที่ 26 มี.ค. ผู้เสียชีวิต เริ่มมีอาการ

อ่านต่อหน้า | 4

▶ ต่อจากหน้า 1

สธ.

ใช้ ไอเจลบีคมีน้ำมูก เสมหะ ไปตรวจที่โรงพยาบาล ในจ.สมุทรปราการ และกลับไปปฏิบัติงานปกติ 3 เม.ย. มีอาการไข้ ถ่ายเหลว หลายใจเหนื่อย ไปตรวจเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาล

ย่านธนบุรี วันที่ 4 เม.ย. ผลออกมา ยืนยันติดเชื้อ หลังจากนั้น อาการแยลงและเสียชีวิตในวันที่ 12 เม.ย.

สำหรับรายนี้พ้อมีกรรณรายงาน ได้มีทีมสอบสวนโรคได้เข้าไปสอบสวนโรคพบว่า ผู้ตายอาศัยอยู่คนเดียว มีผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการสังสรรค์ 9 คน และมีผู้ที่ทำงานด้วยกันอีก 8 คน นอกจากนี้ ยังมีพนักงานเก็บค่าโดยสาร พนักงานขับรถ พนักงานที่เปลี่ยนกะอีกราว 20 คน ทุกคนถูกตามเก็บตัวอย่างหาเชื้อโควิด-19 ติดตามกันอยู่

อสม.เร่งเคาะประตูบ้านคัดกรอง

นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (รมช.) กล่าวว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน 1.04 ล้านคน มีการเฝ้าระวังโควิด-19 ในชุมชนด้วยการเคาะประตูบ้านแล้ว 11.8 ล้านครัวเรือน คัดกรอง 6.6 แสนคน ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) อยู่ระหว่างการหารือในเรื่องการจัดทำกรมธรรม์ หลักประกันให้กับอสม. และลดความเสี่ยงต่างๆ

ในส่วนของการช่วยเหลือหมอนวดแผนไทยที่ถือเป็นกลุ่มแรกที่ได้รับผลกระทบ เพราะกว่า 80-90% ทำงานเกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว เป็นอาชีพอิสระ และเป็นสถานประกอบการที่ในหลายจังหวัดมีคำสั่งให้ปิดการให้บริการ ซึ่งเข้าเกณฑ์การเยียวยาของกระทรวงการคลัง

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) ได้ส่งข้อมูลหมอนวดที่ขึ้นทะเบียนกับกรมไปให้กระทรวงการคลังใช้เป็นฐานในการตรวจสอบข้อมูลแล้ว 1.4 แสนคน ได้รับการประสานว่ามีหมอนวดแผนไทยราว 5 หมื่นคนที่ถูกปฏิเสธสิทธิการเยียวยาจากกระทรวงการคลัง โดยส่วนหนึ่ง

เป็นเพราะการขึ้นว่ามีสถานะซ้ำซ้อน เป็นนักศึกษาเกษตรกรหรือผู้ประกอบการ จึงได้มอบหมายให้กรมสบส. ดำเนินการตรวจสอบและอุทธรณ์ให้กลุ่มหมอนวดตามความเป็นจริง

นอกจากนี้ กรณีหมอนวดที่มีภูมิลำเนาคนละที่กับสถานที่ทำงาน หากได้รับผลกระทบเบื้องต้นให้ประสานขอความช่วยเหลือจากสภาวิชาชีพจังหวัด

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กล่าวว่า จากที่กรมได้ยื่นหมอนวดที่ขึ้นทะเบียนไปเป็นฐานข้อมูลให้กระทรวงคลังแล้ว 1.4 แสนคนนั้น กรมได้ยื่นข้อมูลเพิ่มไปอีก 1.8 หมื่นคน ซึ่งเป็นกลุ่มหมอนวดที่อยู่ระหว่างการขอขึ้นทะเบียนและเป็นกลุ่มหมอนวดที่ไม่จำเป็นต้องขึ้นทะเบียนแต่ทำอาชีพหมอนวด ส่วนในกลุ่มที่มีปัญหาถูกปฏิเสธสิทธิ 5 หมื่นคนนั้น กรมจะเร่งดำเนินการตรวจสอบในรายละเอียดว่าเป็นอย่างไร

สำหรับขวัญกำลังใจของอสม. ในการปฏิบัติหน้าที่นั้น กรมได้ทำหนังสือถึงสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อพิจารณาให้หลักเกณฑ์เยียวยาผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับผลกระทบหรือความเสียหายจากการให้บริการตามมาตรา 44 พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ครอบคลุมอสม.ด้วย

โดยแยกการเยียวยาเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 1. กรณีเสียชีวิตหรือพหุผลกระทบอย่างถาวร หรือเจ็บป่วยเรื้อรังที่ต้องได้รับการรักษาตลอดชีวิต จะจ่ายให้ตั้งแต่ 4.8 แสน - 8 แสนบาท 2. กรณีสูญเสียอวัยวะ หรือพิการที่มีผลต่อการดำรงชีวิต จะจ่ายให้ตั้งแต่ 2 แสน - 4.8 แสนบาท และ 3. กรณีบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื่อง จะจ่าย

ไม่เกิน 2 แสนบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสปสข. นอกจากนี้ มีผู้แจ้งความประสงค์จะทำประกันภัยให้กับอสม. ด้วยอยู่ระหว่างการ

หารือเกี่ยวกับขุดสิทธิประโยชน์

นพ.อนุพงศ์ สุจริยากุล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากการสอบสวนโรคพบว่า ผู้ป่วยรายที่เสียชีวิตพักอาศัยคนเดียว จึงไม่มีคนในครอบครัวสัมผัสใกล้ชิด จึงมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง คือ กลุ่มเพื่อนที่ร่วมวงสังสรรค์ด้วยกัน ประมาณ 9 คน และผลตรวจพบการติดเชื้อ 7 ราย ซึ่งกลุ่มนี้มีการทยอยป่วยไล่เลี่ยกัน และตามประวัติพบว่า มีเพื่อนร่วมวง 1 คนที่มีประวัติเกี่ยวข้องกับสาวเสิร์ฟที่สถานบันเทิงย่านทองหล่อ

ส่วนกลุ่มเพื่อนร่วมงานที่ชสมก. เช่น กระเป่ารถเมล์ ผู้ที่ทำงานในกะเดียวกัน พนักงานขับรถต่างๆ ถือเป็นผู้สัมผัสแต่มีความเสี่ยงระดับปานกลางประมาณ 9 คน ตรวจแล้วไม่มีใครติดเชื้อ

“ส่วนประชาชนหรือผู้โดยสาร โดยทั่วไปประชาชนที่ใช้รถโดยสารสาธารณะมีการสวมหน้ากากป้องกัน ก็มีความเสี่ยงต่ำ แม้จะอยู่ในรถปรับอากาศร่วมกันเป็นเวลานาน ก็อาจเป็นกลุ่มเสี่ยง แต่มีความเสี่ยงน้อยมาก ซึ่งในกลุ่มเสี่ยงปานกลาง อย่างคนที่ทำงานด้วยกัน 9 คน ก็ยังไม่มีการพบเชื้อเลย เพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นประชาชนทั่วไป ถ้าไม่ได้ใกล้ชิด ไม่ได้ได้อยู่ใกล้ผู้ขับก็ไม่น่าเสี่ยงอะไร” นพ.อนุพงศ์กล่าว

ต่างประเทศผู้ติดเชื้อจ่อ2ล้านราย
มหาวิทยาลัยจอร์นีส ฮอปกินส์

รายงานตัวเลขจำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลก วานนี้ ล่าสุดยังอยู่ที่ 1.9 ล้าน คนเสียชีวิตอย่างน้อย 119,686 คน

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงาน สหรัฐยอดผู้ติดเชื้อยืนยันแล้วกว่า 584,000 คน เสียชีวิตเกิน 23,500 คน กระทรวงเกษตรเตรียมทุ่มงบประมาณถึง 1.55 หมื่นล้านดอลลาร์ ตามแผนการเฟสแรก ส่งเสริมชีพพลายเช่นอาหารในประเทศ ลดผลกระทบจากการแพร่ระบาด

ส่วนสถานการณ์ในยุโรป ที่อังกฤษยอดผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 11,329 คน รัฐบาลส่งสัญญาณว่าจะไม่ผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ในสัปดาห์นี้

ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครงของฝรั่งเศสประกาศขยายมาตรการล็อกดาวน์ไปจนถึงวันที่ 11 พ.ค. ระบุแม้ควบคุมการแพร่ระบาดได้ดีก็ยังไม่มากแต่ยังไม่ชนะ

ด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ประกาศว่า รัสเซียอาจจำเป็นต้องเรียกทหารมาช่วยจัดการวิกฤติไวรัส พร้อมเตือนว่าการระบาดกำลังเลวร้ายลงเรื่อยๆ จำนวนผู้ติดเชื้อยืนยันแล้วพุ่งทำสถิติใหม่ทุกวัน ในเอเชีย จีนรายงานผู้ติดเชื้อใหม่ วันที่ 13 เม.ย. จำนวน 89 คน ลดลงจาก 108 คนเมื่อวันก่อนหน้า ยอดรวมผู้ติดเชื้อในจีน 82,249 คน เสียชีวิต 3,341 คน

จีนอนุมัติให้วัคซีนทดลอง2รายการ

สำนักข่าวซินหัวของทางการ รายงานว่า จีนอนุมัติให้วัคซีนโควิด-19 จำนวน 2 รายการทดลองกับมนุษย์ ได้เป็นวัคซีนชนิดเชื้อตายพัฒนาโดย

สถาบันยาชีววัตถุอู่ฮั่น และบริษัทซิโนวัค รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยีเมนต์ จำกัด ในกรุงปักกิ่ง

วัคซีนดังกล่าวได้นำจุลชีพก่อโรคที่ตายแล้วมาใช้กระตุ้นภูมิคุ้มกัน โดยมีการควบคุมการผลิตที่สมบูรณ์แบบตามคุณภาพ และขอบเขตการป้องกันที่กว้างขวาง

สถานการณ์ในสิงคโปร์ ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันพุ่งสูงสุด เมื่อวันที่จันทร์ (13 เม.ย.) อยู่ที่ 386 คน ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับบ้านพักแรงงานต่างชาติ ที่มักเป็นชายชาวเอเชียผู้เข้ามาขายแรงงาน สัปดาห์ก่อนสิงคโปร์ต้องตั้งคณะทำงานข้ามหน่วยงานเพื่อสกัดการแพร่ระบาดในที่พักคนงานที่กำลังเลวร้ายลงทุกขณะ

ที่อินเดียที่ประกาศล็อกดาวน์ทั่วประเทศครั้งใหญ่สุดของโลกเมื่อสามสัปดาห์ก่อน มีกำหนดสิ้นสุดลงในคืนวันอังคาร วานนี้ นายกรัฐมนตรี นเรนทรา โมดี แถลงทางสถานีโทรทัศน์ว่าจะขยายเวลาออกไปถึงวันที่ 3 พ.ค. เป็นอย่างน้อย

ผู้นำอินเดียยืนยันว่า แม้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ แต่ชีวิตประชาชนอินเดียมีค่ามากกว่า



คุมเข้มกระบวนการผลิตยกมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่

“ไข่ไก่” กำลังเป็นที่ต้องการอย่างมกของผู้บริโภค ในช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ขณะนี้ ฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุด ที่ผู้บริโภคควรรังถึง คือ การบริโภคไข่ที่ปลอดภัย ฉะนั้น อุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่ไข่ในประเทศไทย ต้องเฝ้าระวังและการควบคุมโรคระบาด การควบคุมความปลอดภัย และคุณภาพไข่ไก่ โดยเริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการจัดการฟาร์มไก่ไข่ที่เลี้ยง เพื่อยกระดับการปฏิบัติทางการเกษตรสำหรับ



ฟาร์มไก่ไข่ให้ได้ไข่ที่ปลอดภัย มีคุณภาพ และเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาดภายในประเทศ และต่างประเทศ ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการประกาศเรื่องกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่ไข่ ตาม พ.ร.บ.มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 และมีการออกกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่ไข่เป็นมาตรฐานบังคับ พ.ศ.2563 มาตรฐาน เลขที่ มกษ. 6909-2562 โดยมีสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นเจ้าภาพหลัก ดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว สำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาฟาร์มไก่ไข่ให้เป็นที่ยอมรับ ในการค้าทั้งในและต่างประเทศ

ดร.จุมดี พงศ์มนิรัตน์ เลขานุการ มกอช. กล่าวว่า มกษ. 6909-2562 มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ เป็นการกำหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่ไข่ที่เลี้ยงไก่เพื่อการค้าจำนวนตั้งแต่ 1,000 ตัวขึ้นไป ครอบคลุมองค์ประกอบฟาร์ม การจัดการ

ฟาร์ม อาหาร น้ำ การจัดการบุคลากร การจัดการสุขภาพสัตว์ การจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์ การจัดการไก่รุ่น ไก่ระยะไข่และไข่ไก่ การจัดการสิ่งแวดล้อม การบันทึกข้อมูล เพื่อให้ได้ไข่ไก่ที่ปลอดภัย มีคุณภาพ เหมาะสมในการนำไปบริโภคเป็นอาหาร

อย่างไรก็ดี ผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นำเข้าสินค้าเกษตร จะต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นำเข้า หากผู้ใดฝ่าฝืน ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 3 แสนบาท โดยสามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นำเข้าสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ มกอช. ได้ที่เว็บไซต์ <http://tas.acfs.go.th> ของระบบ TAS-License หรือผ่าน NSW และทำการลงทะเบียนสมาชิกเพื่อเข้าใช้งานระบบ

รวมทั้งผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นำเข้า จะต้องขอรับการตรวจสอบและได้ใบรับรองตามมาตรฐานบังคับจากผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน หากผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5 แสนบาท และถูกเพิกถอนใบอนุญาต โดยผู้ที่ประสงค์จะขอรับการ



ตรวจสอบเพื่อขอรับใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร สามารถยื่นคำขอได้ที่ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ หรือผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานที่ได้รับใบอนุญาตให้ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานจาก มกอช.

“ปัจจุบันประเทศไทย มีฟาร์มไก่ไข่ทั่วประเทศ 2,941 ฟาร์ม แบ่งเป็น ฟาร์มที่ได้รับมาตรฐาน GAP จำนวน 1,536 ฟาร์ม และไม่ได้รับมาตรฐาน GAP 1,405 ฟาร์ม แบ่งขนาดฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ตามการบังคับเป็น 3 ขนาด คือ 1.ฟาร์มที่เลี้ยงไก่ไข่ 1-999 ตัว จำนวน 422 ฟาร์ม ไม่อยู่ในขอบข่ายการบังคับของมาตรฐาน 2.ฟาร์มที่เลี้ยงไก่ไข่ 1,000 ตัว - 99,999 ตัว จำนวน 2,448 ฟาร์ม ต้องเข้าสู่การบังคับใช้ภายใน 5 ปี และ 3.ฟาร์มที่เลี้ยงไก่ไข่ตั้งแต่ 100,000 ตัวขึ้นไป จำนวน 71 ฟาร์ม ต้องเข้าสู่การบังคับใช้ภายใน 1 ปี”.

ประกันสังคมยอมจ่ายคนตกงาน 8พันไม่เกิน3เดือน

คลังรับอุทธรณ์เยียวยา19เม.ย.
ประกันสังคมยอมจ่ายคนตกงาน 8พันไม่เกิน3เดือน
คลังรับอุทธรณ์เยียวยา19เม.ย.

ผู้จัดการรายวัน360° – บอร์ดประกันสังคมเห็นชอบการระบอบ “โควิด-19” เป็นเหตุสุดวิสัย ยอมจ่ายเยียวยาผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ชงเข้า ครม. วันนี้ (15 เม.ย.) เฉลี่ยคนละ 8,000 บาท ไม่เกิน 90 วัน มั่นใจเงินกองทุนว่างงานไม่ล้น เพียงพอดูแลคนตกงาน 8 แสนคน ขณะที่กลุ่มผู้ถูกตัดสิทธิได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท บุคคลที่ยื่นขออุทธรณ์ “ปลัดคลัง” วอนใจเย็นๆ ให้อออุทธรณ์ผ่านเว็บไซต์ 19 เม.ย. หรือ 22 เม.ย.นี้ ด้าน “ผอ.สศค.” เผยร่วมมือกับ มท.ส่งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลอาชีพผู้ลงทะเบียนล่าสุดจ่ายเงินเยียวยาแล้ว 2.4 ล้านราย รวม 1.2 หมื่นล้าน ขณะที่ผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 34 ราย เสียชีวิต 1 ราย “วิษณุ” ซ้ำยังมีเวลาอีก 15 วันทบทวนขยายเคอร์ฟิว

อ่านต่อหน้า | 4

ผู้จัดการรายวัน360° – บอร์ดประกันสังคม เห็นชอบการระบอบ “โควิด-19” เป็นเหตุสุดวิสัย ยอมจ่ายเยียวยาผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ชงเข้า ครม.วันนี้ (15 เม.ย.) เฉลี่ยคนละ 8 พันบาท ไม่เกิน 90 วัน มั่นใจเงินกองทุนว่างงานไม่ล้นเพียงพอดูแลคนตกงาน 8 แสนคน ขณะที่กลุ่มผู้ถูกตัดสิทธิรับเงินเยียวยา 5 พันบาท บุคคลที่ยื่นขออุทธรณ์ “ปลัดคลัง” วอนใจเย็นๆ ให้อออุทธรณ์ผ่านเว็บไซต์ 19 เม.ย. หรือ 22 เม.ย.นี้ ด้าน “ผอ.สศค.” เผยร่วมมือกับ มท. ส่งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลอาชีพผู้ลงทะเบียนล่าสุดจ่ายเงินเยียวยาแล้ว 2.4 ล้าน

ราย รวม 1.2 หมื่นล้าน ขณะที่ผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 34 ราย เสียชีวิต 1 ราย “วิษณุ” ซ้ำยังมีเวลาอีก 15 วันทบทวนขยายเคอร์ฟิว

วันนี้ (14 เม.ย.) นายสุทธิ ลูโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ด สปส.) กล่าวที่ประชุมคณะกรรมการประกันสังคมวันที่ 14 เม.ย. ได้มีการพิจารณาเรื่องมาตรการเยียวยาผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 โดยคณะกรรมการประกันสังคมมีมติรับทราบตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 7 เม.ย.ที่ผ่านมา กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องบรรเทา

ความเดือดร้อนของผู้ประกันตน และได้เสนอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความคำว่า เหตุสุดวิสัยครอบคลุมไปถึง โท

ทางคณะกรรมการกฤษฎีกาได้แจ้งว่า เหตุสุดวิสัยนี้ให้รวมถึงกรณีผู้ประกอบการปิดตัวเองลงเนื่องจากได้รับผลกระทบจากภัยโควิด-19 ด้วย ทาง ครม. จึงให้คณะกรรมการกฤษฎีกาไปปรับกฎกระทรวงแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรา 79/1 ของ พ.ร.บ.ประกันสังคม เพื่อให้ครอบคลุมกรณีผู้ประกันตน ม.33 จะได้รับการเยียวยาเงินว่างงานจากกองทุนประกันสังคม ในกรณีโควิด-19 หรือกรณีที่สถาน



ประชาชนที่ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท ตามมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวนกว่า 100 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่ออุทธรณ์สิทธิ และชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมจนเกือบจะเกิดความขัดแย้งบานปลาย ที่กระทรวงการคลัง วานนี้ (14 เม.ย.)

ประกอบกิจการปิดตัวเองลงด้วย

นายสุทธิ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้รวมถึงให้ทางสำนักงานประกันสังคมเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ และวินัยการเงินการคลังเสนอไปทางกรม. ให้พิจารณา โดยกระทรวงแรงงานจะเสนอเข้าที่ประชุม กรม. ในวันที่ 15 เม.ย.นี้ ทั้งนี้เดิมคาดว่าจะมีผู้ประกันตนมาลงทะเบียนรับเงินชดเชยว่างงานประมาณ 7-8 แสนคน โดยแยกเป็นตัวเลขจากการลาออก เลิกจ้างประมาณ 3-4 แสนคน และได้รับผลกระทบจากปัญหาโควิด-19 ประมาณ 3.5 แสนคน ซึ่งอัตราการจ่ายก็อยู่ที่ร้อยละ 62 ของค่าจ้าง ในระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณเดือนละ 8,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนและนายจ้างสามารถลงทะเบียนยื่นคำร้องไว้กับทางสำนักงานประกันสังคม ผ่านช่องทางออนไลน์ไว้ได้เลย แต่ให้ถือว่าเป็นผู้ประกันตนทุกกลุ่มที่มีสิทธิได้รับการเยียวยา ส่วนกลุ่มที่โดนตัดเงินเดือนแต่สถานประกอบการยังไม่ปิด ในส่วนนี้จะไม่ได้รับการเยียวยา เพราะยังไม่ใช่เป็นการที่ว่างงาน

ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ขณะนี้เงินกองทุนว่างงานมี 1.62 แสนล้านบาท ส่วนจะพอหรือไม่นั้นขออย่าเป็นกังวล ให้เป็นหน้าที่ของสำนักงานประกันสังคมแก้ปัญหา ขณะนี้ขอ

ให้กระทรวงได้นำเข้าเรื่องนั้นเสนอให้ที่ประชุมกรม. ได้พิจารณาก่อน ซึ่งจะมีการจ่ายเงินชดเชย 3 เดือน แต่กรณีดังกล่าวนี้จะให้ครึ่งเดือนซึ่งต้องพิจารณาว่ากระทบเดือนไหน ก็ให้รับเดือนนั้นๆ ไปก่อน และหากอีกเดือนสามารถกลับมาทำงานได้ก็หยุดรับเงินชดเชย

เมื่อถามว่า ผู้ที่ทำงานและส่งเงินประกันสังคมตามปกติ เขารู้สึกว่าเงินที่นำมาชดเชยเป็นเงินของทุกคน เรามีมาตรการแจกจ่ายอย่างไร ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กองทุนประกันการว่างงาน เป็นกองทุนเฉลี่ยทุกวัยเฉลี่ยสูง หากยังไม่ทุกวัยยังมีงานทำ มีเงินเดือน ก็เฉลี่ยสูงไปให้คนที่เดือดร้อนกว่า ซึ่งเป็นหลักการของกองทุนประกันสังคมที่ว่างงานอยู่แล้ว ทั้งนี้ยืนยันว่าไม่กระทบกับเงินที่ผู้ประกันตนจะได้รับ เนื่องจากเป็นคนละกองทุนกัน ทั้งนี้ กลุ่มแรกที่จะได้รับเงินเยียวยา กรณีรัฐสั่งปิดกิจการชั่วคราวตนจะพยายามเร่งให้ได้รับเงินเยียวยาภายในวันที่ 17 เม.ย. นี้ และอย่างช้าไม่ควรเกิน 20-21 เม.ย.นี้.

มือผู้ถูกตัดสิทธิ์ 5 พันบุกคลัง

วานนี้ (14) ประชาชนที่ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท จำนวนกว่า 100 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่อง

ราวร้องทุกข์ กระทรวงการคลัง เพื่ออุทธรณ์สิทธิรับเงินตามมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่เจ้าหน้าที่เกรงจะกระทบต่อมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดจึงได้ปิดศูนย์ ดังกล่าว จึงได้สร้างความไม่พอใจให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาร้องเรียนครั้งนี้

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง ได้ชี้แจงต่อประชาชนว่า ขออภัยให้ผู้ลงทะเบียนเราไม่ทั้งกันที่ไม่ได้รับเงิน หรือได้รับ SMS เพื่อแจ้งว่าไม่ผ่านเกณฑ์คัดกรองคุณสมบัติ แล้วนั้น ควรดำเนินการอุทธรณ์ผ่านเว็บไซต์เราไม่ทั้งกัน ซึ่งในวันที่ 19 เม.ย. หรืออย่างช้าไม่เกินวันที่ 22 เม.ย. นี้

กระทรวงการคลังได้เตรียมที่จะเปิดให้ผู้ที่มีปัญหาสามารถเข้ายื่นอุทธรณ์ผลการตัดสินใหม่ได้พร้อมยืนยันด้วยว่าจะดูแลผู้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,000 บาทให้สามารถจะได้รับเงินตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยจะใช้เวลา 7 วันในการพิจารณาค่าอุทธรณ์

สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ต้องการขอคำปรึกษาหรือร้องเรียนเรื่องใด แต่ไม่สามารถติดต่อผ่าน Call Center ได้ กระทรวงการคลังจะเปิดระบบให้ส่งคำถามผ่านเว็บไซต์เราไม่ทั้งกัน ทั้งนี้ ในระหว่างนี้กระทรวงการคลังจำเป็นต้องขอเวลา

ในการคัดกรองคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนอีก 27 ล้านคนให้เสร็จสิ้นเสียก่อน

โดยในส่วนของผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์รับเงินเยียวยาเนื่องจากระบบมีการตรวจพบว่าเป็นเกษตรกรนั้น กระทรวงการคลังได้รับทราบแล้วว่าผู้ลงทะเบียนบางรายไม่ได้ประกอบอาชีพเกษตรกรจริง แต่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนครอบครัวเกษตรกรไว้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาก่อนหน้านั้น ทั้งนี้ กระทรวงการคลังขอให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์คัดกรองคุณสมบัติจากเหตุผลดังกล่าวนี้ ทำใจให้เย็นๆ เนื่องจากกระทรวงการคลังมีนโยบายให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาโควิด-19 ทุกรายอยู่แล้ว

ปลัดกระทรวงการคลัง ยังชี้แจงกรณีปัญหาของผู้มีอาชีพขับรถแท็กซี่ แต่ถูกตัดสิทธิ์รับเงินเยียวยาจากปัญหาถูกระบุอาชีพว่าเป็นเกษตรกรนั้น หากเป็นบุคคลที่ไม่เคยเป็นเกษตรกรมาก่อน แต่พ่อแม่ของตนเคยใส่ชื่อตนไว้ในฐานข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรของกระทรวงเกษตรฯ สามารถยื่นขออุทธรณ์ผ่านระบบ โดยให้แนบเอกสารหลักฐานใบอนุญาตรับแท็กซี่เพื่อใช้ยืนยันอาชีพที่แท้จริงมาด้วย

ด้านนายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวเพิ่มเติมถึงแนวทางการทำงานในกระบวนการอุทธรณ์การพิจารณาฯ ในครั้งนี้ จะไม่ใช่เป็นการตรวจสอบข้อมูลผู้ลงทะเบียนโดยการใช้ระบบ AI ดังเช่นที่ผ่านมา แต่กระทรวงการคลังได้ประสานงานกับกระทรวงมหาดไทยแล้วว่า จะส่งเจ้าหน้าที่ในระดับท้องถิ่นให้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบเท็จจริงด้านอาชีพผู้ลงทะเบียนที่ระบบเคยชี้ว่าไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติแต่ละรายนั้น

ทั้งนี้ หากเจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่นของกระทรวงมหาดไทยได้รายงานการตรวจสอบในพื้นที่จริงกลับมายังกระทรวงการคลังเรียบร้อยแล้วสมควรได้รับสิทธิ์เยียวยาจริง กระทรวงการคลังจะเร่งดำเนินการคืนสิทธิและโอนเงินเยียวยา 5,000 บาท ให้แก่ผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์จากการตรวจสอบข้อมูลอาชีพที่มีความผิดพลาดของระบบ AI โดยทันที

คลังจ่ายเงินเยียวยาแล้ว 2.4 ล้านราย-1.2 หมื่นล้าน

นายลวรณ กล่าวเพิ่มเติมว่า สัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีเม็ดเงินช่วยเหลือเยียวยาถึงมือคนทำงานที่เดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 ในรอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 8-10 เมษายน 2563 และรอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 13-14 เมษายน 2563 แล้วจำนวน 2.4 ล้านราย คิดเป็นมูลค่า 1.2 หมื่นล้านบาท

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พยายามเร่งกระบวนการตรวจสอบ

และคัดกรองผู้ลงทะเบียนกว่า 27 ล้านคนโดยเร็วที่สุด โดยในช่วงวันที่ 15-17 เมษายน 2563 จะเริ่มทยอยส่ง SMS และโอนเงินเยียวยาในรอบที่ 3 ซึ่งมีผู้ผ่านเกณฑ์ประมาณ 8 แสนราย คิดเป็นมูลค่า 4 พันล้านบาท

ผู้ป่วยโควิดเพิ่ม 34 ราย-ตาย 1 ราย

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) แถลงข่าวประจำวัน ว่า วันนี้มีผู้ป่วยรายใหม่ 34 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย กลับบ้านเพิ่ม 117 ราย ส่งผลให้มียอดผู้ป่วยสะสมรวม 2,613 ราย กลับบ้านรวม 1,405 ราย เสียชีวิตรวม 41 ราย ยังรักษาตัวในรพ. 1,167 ราย จากกรณีที่มีผู้รักษาหายเพิ่มทำให้มีเตียงว่างมากขึ้นเช่นกัน สำหรับการป่วยยังคงกระจุกตัวใน กทม. เป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิง กลุ่มอายุที่ติดสูงสุด คือ อายุ 30-39 ปี 623 ราย อายุน้อยสุด 1 เดือน อายุมากที่สุด 97 ปี อายุเฉลี่ย 40 ปี

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า ผู้เสียชีวิตรายใหม่คือ หญิงไทยอายุ 52 ปี อาชีพพนักงานขับรถแท็กซี่ 140 มีโรคประจำตัว คือ ความดันโลหิตสูง หัวใจโต มีประวัติไปสังสรรค์ดื่มสุราในวงกับเพื่อนฯ หนึ่งในเพื่อนสังสรรค์เป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 มาก่อน โดยวงสังสรรค์นี้มีการติดเชื้อไป 10 ราย ทั้งนี้ ผู้ป่วยรายนี้เริ่มป่วยวันที่ 26 มี.ค. ด้วยอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก เสมหะ ไปตรวจ รพ.แห่งหนึ่งใน จ.สมุทรปราการ แล้วกลับไปปฏิบัติงานตามปกติ ต่อมาวันที่ 3 เม.ย.มีอาการไข้ ถ่ายเหลว หายใจหอบเหนื่อย จึงไปเข้ารับการรักษาที่ รพ.แห่งหนึ่งในฝั่งธนบุรี จึงทำการส่งตรวจโควิด-19 โดยผลยืนยันว่าติดเชื้อและอาการแยลงเรื่อยๆ และเสียชีวิตวันที่ 12 เม.ย.

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า ผู้ป่วยรายใหม่ 34 ราย แบ่งเป็น 1. กลุ่มสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้า 27 ราย 2. คนไทยกลับมาจากต่างประเทศ คือ อิตาลี และ เม็กซิโก 2 ราย 3. ไปสถานที่ชุมชน 1 ราย 4. อาชีพเสี่ยง 1 ราย 5. รอการสอบสวนโรค 1 ราย และ 6. กลุ่มที่กักตัวหลังกลับจากอินโดนีเซีย 1 ราย ที่ จ.สตูล ซึ่งกลุ่มกลับจากอินโดนีเซียติดเชื้อ 61 ราย จากที่กลับมา 70 กว่าราย ซึ่งหากไม่มีการกักตัวที่ดี หากกลุ่มนี้กลับมาแล้วกระจายกลับบ้านไปจะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยและในพื้นที่ ทั้งนี้ ผู้ป่วยรายใหม่ยังมาจาก 9 จังหวัด คือ กทม. 8 ราย ยะลา 6 ราย บัตตานี ภูเก็ต 5 ราย นครศรีธรรมราช 4 ราย สมุทรปราการ 2 ราย เลย ทั้งงา สตูล 1 ราย อยู่ระหว่างสอบสวนโรค 1 ราย

"ภาพรวมผู้ป่วยรายใหม่ยังคงขึ้นๆ ลงๆ ดังนั้น การจะบอกว่าตัวเลขลดลงแล้วจะผ่อนคลายทำตามสบายหนอยิ่งคงไม่ได้ เพราะตัวเลขในวันนี้เป็นผลมาจากเมื่อ 7 วันก่อน

ดังนั้น หากวันนี้เราหย่อนลงผลไม่ได้เกิดขึ้นที่แต่จะเกิดขึ้นในอีก 7 วันข้างหน้า ถ้าเรายังทำเข้มข้นจนบอกอนาคตได้คือตัวเลขลงได้ ถ้าผ่อนคลายก็จะเป็นอย่างที่ว่า" นพ.ทวีศิลป์ กล่าว

ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังเชิงรุก

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2563 ว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายให้ผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศทุกคนจะต้องกักกันตัวในสถานที่ที่รัฐกำหนด (State/Local Quarantine) เพื่อให้การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยให้กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกระทรวงกลาโหมจัด State Quarantine และร่วมกับกระทรวงมหาดไทยจัด Local/Home Quarantine ซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ได้มีมติเห็นชอบในหลักการให้มีการวางระบบการกักกันตัวผู้เดินทาง ซึ่งถือเป็นผู้มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโควิด-19 รวมถึงรอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ เพื่อเสนอต่อรัฐบาลพิจารณาให้การสนับสนุน

ทั้งนี้ ให้กรมควบคุมโรคซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการฯ ปรับรายละเอียดรอบค่าใช้จ่ายตามคำแนะนำของคณะกรรมการฯ เพื่อเสนอศูนย์บริหารจัดการโควิด-19 (ศบค.) หรือคณะรัฐมนตรี พิจารณาตามที่เห็นสมควรต่อไป

นทพ.รึ ยกเลิกประกาศ "ผ่อนปรน" เปิดสถานที่เสี่ยงแล้ว

นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ลงนามในประกาศฉบับที่ 10 ยกเลิกคำสั่งฉบับที่ 9 ที่แจ้งผ่อนปรนสถานที่ฯ ลงมติให้เปิดได้เฉพาะศูนย์บริการโทรศัพท์มือถือหรือระบบสื่อสาร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตามที่ เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 จังหวัดนนทบุรีได้ออกคำสั่งที่ 9/2563 ซึ่งจังหวัดนนทบุรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้ลงนาม และเป็นผู้รับผิดชอบในคำสั่งดังกล่าว

เมื่อได้รับเสียงสะท้อน จากพี่น้องประชาชนและหลายภาคส่วนร่วมแสดงถึงความห่วงใยและขอให้ทางจังหวัดทบทวนคำสั่งฯ วันนี้นจึงได้มีการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อฯ เพื่อทบทวนคำสั่งดังกล่าวโดยนำข้อคิดเห็น คำแนะนำ และความห่วงใย ของพี่น้องประชาชนชาวนนทบุรี มาประกอบการพิจารณา

จึงได้มีคำสั่งที่ 10/2563 ลงวันที่ 14 เมษายน 2563 ปรับปรุงคำสั่งเดิมให้มีความรัดกุมยิ่งขึ้น โดยสรุปคือ ที่ได้ที่เคยปิดอยู่ก่อนหน้านี้ให้ปิดต่อเนื่องไป ยกเว้นศูนย์บริการโทรศัพท์มือถือและระบบสื่อสารในห้างสรรพสินค้า เปิดได้ในวันที่ 15 เมษายน นี้

“วิษณุ” ออชยาย-ไม่ขยายเคอร์ฟิว

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงแนวทางการบังคับใช้พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ) ที่จะหมดอายุในวันที่ 30 เม.ย.นี้ว่า หากมีการขยายออกไปอีกต้องเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ก่อน 1 สัปดาห์ ส่วนจะขยายอีกกี่วันก็ไม่สามารถตอบได้ เพราะยังมีเวลาอีก 15 วัน

นายวิษณุ ยังกล่าวถึง ขั้นตอนการเสนอร่าง พ.ร.ก.เงินกู้ 1 ล้านล้านบาท ที่ที่ประชุม ครม.ได้เห็นชอบในหลักการไปแล้วว่า ในการประชุม ครม.วันที่ 14 เม.ย. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ก็จะส่งเรื่องมายังที่ประชุม ครม.ให้ทราบอีกครั้ง จากนั้นก็นำขึ้นทูลเกล้าฯ และหลังจากการโปรดเกล้าฯ ก็จะนำเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่จะเปิดประชุมในวันที่ 22 พ.ค.นี้ โดยจะไม่มีการเรียกประชุมสมัยวิสามัญก่อน ซึ่งการพิจารณากฎหมายก็ขึ้นอยู่กับสภาผู้แทนราษฎรจะใช้เวลาานเท่าใด แต่ทั้งนี้ พ.ร.ก. ดังกล่าวมีผลตั้งแต่ประกาศแล้ว แต่หากสภาไม่เห็นชอบเรื่องนี้ก็ตกไปและหยุดปฏิบัติ แต่ที่ผ่านมาก็สมบูรณดี.